

	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	<b>กรุงเทพธุรกิจ</b>	<b>61074582</b>
Date : 5 มี.ค. 2561	Page : 9	No :



# 9 'ศิริ' ลุยไฟ ถ่านหิน-ปิโตรเลียม



เข้าสู่เดือนที่ 4 ในการรับบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังของ "ศิริ จิระพงษ์พันธ์" นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกับการกิจสร้างความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศ ที่ต้องผลักดันให้บรรลุเป้าหมายใน 1 ปี จึงไม่น่าแปลกใจที่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขาจะเป็นรัฐมนตรีฯ สุดฮอต เพราะต้องเร่งสะสาง 2 โจทย์ใหญ่ระดับชาติ ทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ และเปิดประมูล 2 แหล่งก๊าซขนาดใหญ่ (เอราวัณ-บงกช)

โจทย์แรก โรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ตอนแรกดูเหมือนคือนอกบ้าน จะจบลง หลังจาก เจ้าตัวลงพื้นที่เจรจากับเครือข่ายปกป้อง 2 ผังทะเลกระบี่-เทพา ที่ชุมชนกดดันหน้าสำนักงาน (UN) พร้อมลงนาม (MOU) ชะลอโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ จนเป็นที่พอใจและยุติการชุมนุมลง กระทั่ง ผลงานเข้าตา "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี ถึงกับเอ่ยปากชม ให้เป็นตัวอย่างกับทุกกระทรวงในการลงพื้นที่แก้ปัญหา

แต่การลงนาม MOU กลับสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มหนุนถ่านหิน กลายเป็นศึกภายในบ้าน เมื่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) ทั่วประเทศ ร่วมกันแต่งชุดดำ และเดินทางมากระทรวงพลังงาน ถือป้ายเรียกร้องให้ "ศิริ" ลาออก นับเป็นรัฐมนตรีฯ คนเดียวในประวัติศาสตร์ 15 ปีของการจัดตั้งกระทรวงฯ ที่ถูก สร.กฟผ.กดดัน

แม้ว่ากระทรวงฯ จะออกเอกสารชี้แจง แต่คำตอบก็ยังไม่ชัดเจน เพราะสิ่งที่ สร.กฟผ.อยากเห็น คือ มติ กพข. หรือ มติกรม.ที่สั่งชะลอ โรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่แค่คำสั่งของเขา

อีกทั้งการตั้งคณะกรรมการการศึกษารายงานประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ที่มีรายชื่อบุคคลที่คัดค้านถ่านหินนั่งอยู่ใน กรรมการชุดนี้ อาจกลายเป็นประเด็นสร้างความเคลือบแคลงใจ และ ผลการศึกษาใน 9 เดือนข้างหน้า คงคาดเดาไม่ยากนักว่าโรงไฟฟ้า ถ่านหินอาจไม่เกิดขึ้น

ส่วนอีกโจทย์สำคัญคือ ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (TOR) เปิด ประมูลแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกช ที่จะหมดอายุในปี 2565-2566 ซึ่งกระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอเข้า กพข. รอบแรก 7 มี.ค.นี้ เพื่อขออนุมัติ หลักเกณฑ์จัดทำ TOR เช่น กำหนดเพดานผลิตก๊าซขั้นต่ำ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตเป็นต้น และกพข.รอบ 2 ในเดือนเม.ย.นี้ เพื่ออนุมัติ ร่าง TOR ก่อนเข้า ครม. ต่อไป ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดประมูลทัน ในเดือนเม.ย.นี้ หรือไม่

ขณะที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปท.) ตั้งข้อสังเกตว่า ร่าง TOR ประมูล ส่อเค้าเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนเดิม พร้อมขู่ว่าฟ้อง นายศิริ หากไม่แก้ไขร่าง TOR ซึ่งต้องจับตาดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะหากกลุ่มนี้เลือกใช้วิธีข่มขู่กดดันเช่นเดียวกับกลุ่มคัดค้านถ่านหิน จะนำไปสู่การยกเลิกประมูล หรือ ชะลอออกไปหรือไม่

ทว่า การไม่สร้างไฟฟ้าถ่านหิน ประเทศยังมีทางเลือกใช้เชื้อเพลิง อื่นแทน หรือซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศมาเสริม ต่างจากกรณีสัมปทาน ปิโตรเลียมที่หากหยุดการผลิตลง อาจต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มีราคาแพงมาทดแทน ซึ่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าจะรุนแรงกว่า อีกทั้ง ประเทศอาจสูญรายได้จัดเก็บค่าภาคหลวงและภาษีปิโตรเลียมราวปีละ 2.4 แสนล้านบาท มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศได้

ก็ได้แต่หวังว่า การแก้ปัญหาค่าไฟจะไม่ซ้ำรอยมือบดค้ำน โรงไฟฟ้าถ่านหินหน้า UN